

Số: 123/TB-UBND

Nhon Hung, ngày 02 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO
**Về việc chấp hành bỏ các loại rác đúng quy định trên địa bàn
phường Nhơn Hưng**

Căn cứ nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang về quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hiện nay phường Nhơn Hưng đã phối hợp với Xí nghiệp Môi trường Đô thị thị xã Tịnh Biên tổ chức xe thu gom rác có thu phí ở các tuyến đường trên địa bàn phường cho người dân. Tuy nhiên, một số người dân chưa có ý thức tham gia bỏ rác đúng quy định như: cho vào bao vỡ chai, kiến tủ, lá cây, cỏ, vỏ tủ lạnh, niêm .v.v. khu vực bỏ tập trung ở Nghĩa trang nhân dân phường, gần cổng chùa Hòa Thạnh, đối diện cổng Đình Nhơn Hưng thuộc tuyến đường hương lộ 8. Các loại rác trên người dân tự tiêu hủy hoặc liên hệ với Xí nghiệp Môi trường Đô thị thị xã Tịnh Biên để tìm cách hỗ trợ (SĐT: 0357.828.768 gặp đồng chí Hồ), phương tiện xe gom rác không thu gom đã làm ô nhiễm môi trường, mất vẻ mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, một số hộ dân có tham gia bỏ rác nhưng còn né tránh không chịu nộp tiền phí gom rác.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân phường Nhơn Hưng thông báo đến nhân dân được biết chỉ bỏ những loại rác sinh hoạt hàng ngày như: rau, củ, quả, trái cây hư thối, bọc .v.v. và phải chấp hành trả phí cho đơn vị thu gom rác Xí nghiệp Môi trường Đô thị là 20.000đ/hộ/tháng đối với hộ gia đình, 100.000đ/tháng đối với hộ kinh doanh, cơ quan, trường học; 160.000đ/m³ rác đối với cửa hàng, nhà trọ, nhà máy, cơ sở sản xuất .v.v.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện bỏ các loại rác đúng quy định và phải trả phí, nếu không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trên đây là thông báo chấp hành bỏ rác đúng quy định trên địa bàn phường Nhơn Hưng./.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh phường;
- Các ngành có liên quan;
- 03 Ban nhóm;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Bảo

